

ลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. การจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ

ลำดับเวลา	เหตุการณ์
13 มีนาคม 2551	เอฟทีเออีโอทซ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดแถลงข่าว “ปฏิบัติการผลักดัน พ.ร.บ. การจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ พ.ศ. ...ฉบับประชาชน” และยื่นหนังสือถึง นายณพล ปัทมะ รมาว. กระทรวงการต่างประเทศ และจัดกิจกรรมรณรงค์ล่ารายชื่อ 10,000 รายชื่อเพื่อขึ้นเสนอกฎหมาย
26 กุมภาพันธ์ 2552	คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. ... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อไป
18 มีนาคม 2552	เอฟทีเออีโอทซ์ ยื่นรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 10,378 คน เสนอต่อนายสามารถ แก้วมีชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอร่างกฎหมายและขอให้ชะลอการพิจารณาร่างของรัฐบาลเพื่อให้ร่างของประชาชนได้รับการพิจารณาในคราวเดียวกัน หลังจากนั้น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ยอมถอนร่าง พ.ร.บ. ขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญา
25 มิถุนายน 2552	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ทำหนังสือที่ สผ 0014/7896 แจ้งว่า ประธานรัฐสภาปฏิเสธคำขอภาคประชาชนในการยื่นเสนอกฎหมาย โดยมีคำวินิจฉัยว่า “หลักการของร่าง พ.ร.บ. การจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ พ.ศ. ...” ไม่เข้าเงื่อนไขในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หรือหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และจัดให้ประชาชนเข้าชื่อใหม่อีกครั้งหนึ่ง
20 ตุลาคม 2552	เอฟทีเออีโอทซ์ นำโดย นายจักรชัย โฉมทองดี ยื่นฟ้องนายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา และนายพิฑูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ต่อศาลปกครองกลาง ในกรณีที่ไม่มีร่าง พ.ร.บ. การจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ พ.ศ. ... ฉบับที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 10,378 คนเข้าชื่อขึ้นเสนอ
8 กันยายน 2554	เครือข่ายภาคประชาชน 13 องค์กร ยื่นหนังสือต่อนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา เพื่อขอให้สมาชิกรัฐสภาช่วยสนับสนุนและมีมติเห็นชอบให้เดินหน้านำร่างกฎหมายประชาชนที่ค้างอยู่ในสภาที่แล้วมาพิจารณาต่อในการประชุมของรัฐสภานี้ ซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยมีร่าง พ.ร.บ. การจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ พ.ศ. ... รวมอยู่ด้วย

13 กันยายน 2554	เครือข่ายภาคประชาชน 13 องค์กร ขึ้นจดหมายต่อนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อทักท้วงให้มีการหยิบร่างกฎหมายที่ค้างในสภาที่แล้วมาพิจารณาต่อ โดยหนึ่งในร่างกฎหมายมีร่าง พ.ร.บ. การจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ พ.ศ. ... ด้วย ก่อนสิ้นสมัยการประชุม คณะรัฐมนตรีสมัยแรกในวันที่ 30 กันยายน 2554